



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เด็กเตรียมฯคว้า แอดมิสชันสูงสุด/ตจว.ที่1หมอปัน



(แถวที่ 1) นายรัชพล, น.ส.พุลทรัพย์, น.ส.นันทิชา
(แถวที่ 2) นายธีรวิทย์, น.ส.ศศิลา และนายรวินท์

เด็กเตรียมฯ เจ๋งกวาดคะแนนรวมสูงสุดแอดมิสชันส์ปี 52 ใน 5 คณะตั้งรั้วจามจุรี ด้าน นร. หัวกะทิจากพิษณุโลก-ราชบุรี ไม่ธรรมดาคว้าที่หนึ่งทันตแพทย์-จิตวิทยา จฟ้าฯ เช่นกัน เด็ก พิศารดาเฮ! ติด มรภ.สวนดุสิต สกอ.ระบุนยอดสมัคร 1.19 แสนคน แต่ผ่านการคัดเลือก 8.2 หมื่น คน ปลอดภัยคนนอกหัก อย่าย่าเพ็งท้อมีโครงการพิเศษ ม.รัฐ รับผิดชอบต่ออีกส่วนเอกชนรับไม่อัน"ชัยวุฒิ" เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กยากจนขาดเงินลงทะเบียน 24 ชม.

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 พ.ค.52 นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดม ศึกษาธิการ (กกอ.) ร่วมแถลงถึงการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2552

โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า สกอ.ได้ประกาศผลการคัดเลือกแอดมิสชันส์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th และเครือข่ายพันธมิตร รวม 17 แห่ง ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 7 พ.ค. ซึ่งปีนี้มี ผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 119,446 คน ยื่นสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ.ดำเนินการคัดเลือกรวม 95 สถาบันเพื่อเข้าศึกษาใน 3,782 รหัสคณะ/สาขาวิชา โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และ ตรวจร่างกาย รวม 82,576 คน

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนนรวมสูงสุดในระบบแอดมิสชันส์ ได้แก่ นายวินท์ เหราบัตย์ จาก รร.เตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.24 สูงสุดในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.กัญญารัตน์ อาจขณ รร.วัฒนาวิทยาลัย ได้คะแนนร้อยละ 88.41 สูงสุดในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นาย ธัชพล เพชรศิริพันธ์ุ รร.เตรียมอุดมฯ ได้คะแนนร้อยละ 87.71 สูงสุดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ น.ส. บุญญาดา ปลั่งศิริรร.เตรียมอุดมฯ ได้คะแนน 87.54 สูงสุดในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ น.ส.ศศิลา ศิริ รุ่งเรือง รร.เตรียมอุดมฯ ได้คะแนนร้อยละ 87.07 สูงสุดในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

น.ส.นันท์ชชา เรืองชัยนิคม รร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก ได้คะแนนร้อยละ 83.07 สูงสุดในคณะ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายกรกวิน พิชญโยธิน รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้คะแนนร้อยละ 82.21 สูงสุดในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นายธีรวิทย์ กระจเดชภพ รร.พิษณุโลกพิทยาคม ได้ คะแนนร้อยละ 82.12 สูงสุดในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ นายศศิพงศ์ ลียวัฒนานพวงศ์ รร.เตรียมอุดมฯ ได้ คะแนนร้อยละ 81.97 สูงสุดในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ และ น.ส.พุลทรัพย์ อารีกิจ รร.เบญจมาชราชูทิศ ราชบุรี ได้คะแนนร้อยละ 81.55 สูงสุดในคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีนักเรียนพิการทางสายตา สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีนี้ได้ 1 คน คือนายสุวิษ อินทรนุกุลกิจ สอบได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต **ส่วนคณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ(มศว) จำนวน 4,285 คน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ มศว จำนวน 3,030 คน** และคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2,598 คน ซึ่งจำนวนดังกล่าว ไม่ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสาขาวิชาเหล่านั้นมีการ แข่งขันสูงสุด หรือได้รับความนิยมมาก แต่เป็นเพราะมีโอกาสที่จะสอบติดสูง

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อไปว่า นักเรียนที่พลาดหวังจากแอดมิสชันส์ ยังมีโอกาสที่จะสมัครเข้า มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ยังเปิดรับเพิ่มเติมในโครงการพิเศษ ซึ่งสามารถรายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ของ สกอ. ขณะเดียวกันยังจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจน ปีการศึกษา 2552 โดยจะให้คำปรึกษากับนักศึกษาใหม่ ที่มีฐานะยากจน ซึ่งอาจจะมีปัญหาเงินลงทะเลียนเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าหอพัก ค่าครองชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ยังเป็นช่องทางให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและอุปการะนักศึกษา ยากจนด้วย โดยศูนย์นี้จะเปิดตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.เป็นต้นไป หมายเลขติดต่อโทร.0-2610-5416-17 และ คอลเซ็นเตอร์โทร.0-2576-5555,0-2576-5777 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปี 1 ที่ประสงค์จะกู้ยืม เงิน กยศ. สามารถยื่นกู้ผ่านระบบ e-studentloan ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th โดยใช้เลข ประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิ.ย.52

วันเดียวกัน นายวินท์ เหราบัตย์ ซึ่งทำคะแนนรวมสูงสุดของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 89.24 และ ยังเป็นคะแนนสูงสุดแอดมิสชันส์ปีนี้ เผยว่ามีความตั้งใจอยากเรียนด้านกฎหมาย เพราะสนใจ ทำทนาย และ ได้ใช้ความรู้ด้านภาษาอยู่ตลอด สำหรับจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.99 เคล็ดลับในการเรียน คือให้ ความสำคัญกับการทบทวนตำราให้มากที่สุด ส่วนการเรียนพิเศษก็เรียนเฉพาะวิชาภาษาไทย สังคม และ ฝรั่งเศส แต่สำคัญที่ตัวเองต้องตั้งใจ และขยันอ่านทบทวนด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับรุ่นน้อง ที่จะต้อง เข้าสู่ระบบแอดมิสชันส์ในปี 2553 ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใหม่อีกนั้น ก็อยากฝากให้ทุกคน ตั้งใจเรียน อ่านหนังสือ และคอยติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

ด้าน น.ส.นันท์ชชา เรืองชัยนิคม จากรร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก คะแนนรวม 83.07 อันดับ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ดีใจมากที่สอบติด เพราะใฝ่ฝันอยากเป็นหมอฟัน ทั้งนี้ส่วนตัวจะ เรียนหนังสือแบบไม่เครียด ต้องมีเวลาทำกิจกรรมผ่อนคลายบ้าง และคิดว่า การตั้งใจเรียนในชั้นเรียนมีผล อย่างมาก ประกอบกับโรงเรียนมีโครงการกวดวิชานอกเวลา มีการให้ฝึกทำข้อสอบ ทบทวนเนื้อหา ซึ่ง โรงเรียนในต่างจังหวัดควรจัดโครงการแบบนี้ให้กับนักเรียน

ขณะที่ น.ส.พุลทรัพย์ อารีกิจ ซึ่งทำคะแนนสูงสุดของคณะจิตวิทยา จุฬาฯ เผยว่า ดีใจที่สอบติด คณะจิตวิทยา เพราะเป็นคณะที่อยากเรียน เป็นการศึกษาพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ และยอมรับว่า การเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยดัง ต้องปรับตัวและการใช้ชีวิตกันใหม่ และจะตั้งใจศึกษาให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ

ทั้งนี้ นายดุสิต อารีกิจ บิดาของ น.ส.พุลทรัพย์ กล่าวถึงความสำเร็จขั้นแรกของบุตรสาวว่า ดีใจ มากๆ ไม่คิดว่าลูกจะได้อันดับ 1 แต่ก็สมกับที่ลูกมีมานะและทำได้สำเร็จ ภูมิใจมากๆ ผมมีลูกสาว 3 คน ทุกคนเสมอต้นเสมอปลาย จะอยู่กับตำราตั้งแต่อยู่บนบัล ชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูง ไม่เคยออกเที่ยวจะดูแต่ หนังสือในขณะที่ทานข้าวก็ยังดูหนังสือ ในการสอบของโรงเรียนผลเกรดออกมาก็ภูมิใจ

